

ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556

ป.ป.ช.เล็งสอบเพิ่ม 5 กลุ่ม หลังปมขายข้าวจีทูจีไทย-จีนไม่เข้าข่ายจีทูจี

นายวิชา มหาคุณ และนายประสาธ พงษ์ศิริภักย์ คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนได้ความว่า การเจรจาอ้างว่าเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ(G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน 2 หน่วยงาน ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เห็นได้ว่าเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ และยังพบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นมีส่วนร่วมกระทำความผิดเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ป.ป.ช. จึงลงมติให้ขยายการไต่สวนไปยังบุคคล อีก 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือผู้แทนเจรจาฝ่ายไทย ได้แก่ นายมนัส สร้อยพลอยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิมมพร นาทวรทัตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว นายอัครพงษ์ ทีปวัชรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ

กลุ่ม 2 คือนายภูมิ สารผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมช.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว กลุ่มที่ 3 Guangdong stationery & sporting goods imp.&exp. Corp และ Hainan grain & oil industrial trading company และตัวแทนของหน่วยงานทั้งสอง กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่ นายรัฐนิธ โสจิระกุล นายสมคิด เอื้อนสุภา และนายลิขิต พอใจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิగా จำกัด

กลุ่มที่ 5 คือบริษัทสยามอินดิกา จำกัด ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องพบว่าเงินที่ชำระค่าซื้อขายข้าวกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับบริษัทสยามอินดิกา จำกัด ประกอบกับบริษัทนี้เคยเป็นนายจ้างในอดีตของนายสมคิดเอื้อนสุภา และนายลิขิต พอใจ

นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่าการซื้อขายแบบจีทูจีเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา ทำให้เกิดความเสียหายจากการขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ตั้งแต่เดือน ส.ค.54 - มิ.ย.56 พบปริมาณส่งมอบข้าวไปยังจีนเพียง 375,000 จากปริมาณตามสัญญา 480,000 โดยอนุกรรมการจะเร่งไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาโดยเร็วต่อไป

นายวิชา ยังกล่าวอีกว่า สาเหตุที่ไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ ทั้งที่กระบวนการแล้วเสร็จเกือบหมดแล้ว มาจากการที่ ผอ.คนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลคลังสินค้าไม่ยอมมอบเอกสารสำคัญ ซึ่งเป็นใบส่งสินค้าให้กับ ป.ป.ช. ซึ่ง ป.ป.ช. กล่าวว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่ลุกเป็นไฟในขณะนี้เอกสารดังกล่าวอาจจะถูกเผาไปได้ ดังนั้น ป.ป.ช.จะใช้กฎหมายของ ป.ป.ช.ดำเนินการนำเอกสารนี้มาให้ได้ และจะให้ผู้ถูกกล่าวหามาเป็นพยานของ ป.ป.ช.โดยที่พยานไม่ถูกดำเนินคดีได้

อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับโศกนาฏกรรมกบฏของรัฐบาลด้วย ส่วนจะเชื่อมโยงคดีนี้ไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ก่อนหน้านี้ ส.ว.ได้เคยมายื่นคำร้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว โดยได้ขอให้ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนประเด็นการระบายข้าว แต่สำนวนนี้ ป.ป.ช.ได้แยกพิจารณา เพราะต้องการที่จะให้คดีที่ร้องนายบุญทรง แล้วเสร็จโดยเร็วก่อน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักนายกราชอาณาจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ กรม. ตาม แผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม ซึ่งเป็นผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปีที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 23 ส.ค.55-23 ส.ค.56 โดยการดูแลสินค้าเกษตรในรายงานฉบับนี้ระบุว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 55 มีผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 31 ต.ค. มีเกษตรกรร่วมโครงการ 1,021,127 ราย ปริมาณการรับจำนำ 14.86 ล้านตัน และเงินที่จ่ายให้เกษตรกร 218,196 ล้านบาท และปีที่ 2 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 55/56 แบ่ง 2 รอบ รอบที่ 1 ต.ค. 55-15 ก.ย.56 มีเกษตรกรเข้าร่วม 2,231,307 ราย ปริมาณรับจำนำ 14.54 ล้านตัน และเงินที่จ่ายให้เกษตรกรถึง 28 ส.ค.56 จำนวน 234,185 ล้านบาท รอบที่ 2 ช่วง 14 มี.ค.-15 ก.ย.56 มีเกษตรกรร่วม 787,237 ราย ปริมาณรับจำนำ 6.85 ล้านตัน เงินที่จ่ายให้เกษตรกร 93,488 ล้านบาท รวมรับจำนำทั้งนาปี-นาปี 3 รอบเป็นเงิน 545,869 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำ 36.25 ล้านตัน ทั้งนี้ ผลของโครงการรับจำนำข้าว สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 4,000 บาทต่อตัน ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการได้ประโยชน์จากราคาตลาดที่สูงขึ้นเฉลี่ย 2,500 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่า 204,018 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีการนำเงินที่ได้มาใช้ในระบบเศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น

รัฐบาลยังดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 55/56 มีเกษตรกรเข้าร่วม 372,457 ราย ปริมาณรับจำนำ 9.99 ล้านตัน ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 26,877 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด 0.48 บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 4,795.20 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลได้ตรวจสอบการรับจำนำสินค้าเกษตรให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริต โดยสุ่มตรวจโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลางและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 47 จังหวัด ซึ่งผลการตรวจสอบตั้งแต่ ก.ย.55-มิ.ย.56 พบการกระทำผิดและดำเนินคดี 91 คดีเป็นความผิดเกี่ยวกับการขนย้ายข้าวสารและมันสำปะหลังโดยไม่ได้รับอนุญาต การสวมสิทธิเกษตรกร ข้าวขาดบัญชี เป็นต้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ไทยเลี้ยงข้าวจืดอินโด-ฟิลิปปินส์

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.ว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.นี้ ไทยจะมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ถึงความร่วมมือในการซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพื่อเพิ่มโอกาสซื้อขายข้าวระหว่างกันมากขึ้น โดยปัจจุบันสต็อกข้าวรัฐที่ไม่มีภาระผูกพันมีปริมาณ 8.5 ล้านตัน แยกเป็นต้นข้าวสาร 5.5 ล้านตัน ที่เหลือ 3 ล้านตันเป็นปลายข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเดือน ต.ค. 56 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 762,000 ตัน เพิ่มขึ้น 51% จากเดือนก.ย. 56 แต่ลดลง 12.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนมูลค่า 13,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากเดือน ก.ย. 56 แต่ลดลง 24.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อรวม 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค. 56) ไทยส่งออกข้าวรวม 5.4 ล้านตัน คิดลด 3.5% มูลค่า 110,000 ล้านบาท คิดลด 6.9%

“ปัจจัยส่งออกเดือนต.ค. ลดลงเพราะราคาข้าวไทยอ่อนตัวลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี จึงมีช่องว่างราคากับประเทศคู่แข่งลดลง ส่วนการส่งออกเดือน พ.ย. 56 น่าจะอยู่ในระดับ 550,000 – 650,000 ตัน โดยตลาดหลักคือข้าวหอมและข้าวหนึ่ง”

ทั้งนี้ เมื่อเทียบราคาข้าวแต่ละชนิด 10 เดือนแรกปี 56 กับ 55 พบว่า ข้าวหอมปทุมธานี ราคาติดลบถึง 43.5% ข้าวหนึ่งติดลบ 21.7% ข้าวหอมมะลิติดลบ 3.9% แต่ข้าวขาวและข้าวเหนียวราคาเพิ่ม 10.8% และ 23.6%

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้เห็นชอบผลการระบายข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีการผลิต 54/55 ปีการผลิต 55/56 ให้กับผู้ส่งออกที่เสนอราคาเข้ามาในการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และโครงการจับคู่ขายข้าวเปลือกระหว่างโรงสีและสมาคมผู้ส่งออกข้าว ปริมาณรวม 615,000ตัน คิดเป็นมูลค่า 12,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่มีการระบาย มีทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวขาวเอวันเลิส โดยจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกหลายราย อาทิ บริษัทข้าว ซี.พี. บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ บริษัทรอยัลริชชีไรซ์ และกลุ่มผู้ส่งออกในนามของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

อย่างไรก็ตาม ผลของการระบายข้าวดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้เป้าหมายการส่งเงินคืนรัฐในช่วงไตรมาสสุดท้าย (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 56 ได้เพิ่มอีก 30,000ล้านบาท ซึ่งจะเร่งรัดให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินการคืนเงินที่ได้จากการระบายข้าวให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเร็ว

สำหรับการส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะมีปริมาณสูงมากขึ้นในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ โดยเป็นผลจากการเร่งระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล ทั้งรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการขายให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ประกอบกับราคาส่งออกข้าวของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่นได้ดีขึ้น ส่วนในปี 57 คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ดีขึ้น หรืออย่างน้อย 8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีราคาส่งออกเฉลี่ยที่ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งไทยยังคงแชมป์ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยสูงสุดอยู่

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์สั่งสอบทุจริตข้าวถูกคาดสรุปใน 2 เดือนหลังฝ่ายค้านเปิดประเด็นในสภา

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงขององค์การคลังสินค้า(อคส.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน โดยมีกรรมการประกอบด้วย นายพิทักษ์ ฉันทประยูร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด, พล.ต.ต.สุภวัช คำดี ผบก.ปปป. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.ท.อนุรักษ์ โจรนนรินทร์กิจ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

สำหรับกรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ นั้น ได้กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 3 ธ.ค.56 และจะเน้นการตรวจสอบในประเด็นที่มีการอภิปรายในขั้นตอนของการจัดทำข้าวถุง ตั้งแต่การเปิดหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว และผู้จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญที่มีการเรียกสอบข้าวถุงก่อนหน้านี้ นำหลักฐานที่กล่าวหาว่าทุจริตมาให้คณะกรรมการตรวจสอบฯดำเนินการด้วย นอกจากนี้ จะตรวจสอบวิธีการเปิดประมูลเลือกผู้ปรับปรุง และผู้กระจายข้าวที่ระบุว่าล็อกสเปกให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งด้วย

"ส่วนกรณีที่หนังสือสัญญาว่าจ้างเอกชนให้เป็นผู้ปรับปรุงและผู้กระจายสินค้า ไม่มีการลงนามในฝ่ายของภาครัฐ มีแต่การลงนามของภาคเอกชนนั้น มองว่าถ้าผู้ซื้อและผู้ขายรับรู้ร่วมกันว่ามีการซื้อขาย ถือว่าเป็นสัญญาได้แล้ว แต่การไม่เซ็นอาจเป็นความผิดในเรื่องความบกพร่อง ก็ต้องดูว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อรัฐหรือไม่" นายยรรยงกล่าว

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายชนุตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการ อคส. โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวถุงไปทำหน้าที่อื่นก่อนในระหว่างการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนมีการทุจริตจริง จะดำเนินการทางกฎหมายทางอาญาและแพ่งต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

10 เดือนไทยส่งออกข้าว 5.4 ล้านตัน ลดลง 3.5% มูลค่าลดลง 6.9%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-ตุลาคม) มีปริมาณทั้งสิ้น 5.4 ล้านตันมูลค่า 110,127 ล้านบาท โดยที่ปริมาณส่งออกลดลง 3.5% และมูลค่าส่งออกลดลง 6.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5.6 ล้านตัน มูลค่า 118,335 ล้านบาท

การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่มีการส่งออกข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาวมีการส่งออกปริมาณ 317,565 ตัน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยตลาดหลักของข้าวขาวจะอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้แก่ อีรัก แคมeroon เบนิน แองโกลา โมซัมบิก คองโก เป็นต้น ส่วนข้าวหนึ่งนั้นมีปริมาณส่งออก 248,724 ตัน เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยตลาดหลักของข้าวหนึ่งได้แก่ ประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ แคมeroon ทางด้านข้าวหอมมะลินั้นมีปริมาณส่งออก 142,983 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮองกง สิงคโปร์ เซเนกัล และกาน่า เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกในเดือนตุลาคมสูงขึ้นอย่างมากสืบเนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี จากปัจจัยด้านอุปทานข้าวในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการที่รัฐบาลยังคงมีสต็อกข้าวปริมาณมาก และมีการระบายข้าวออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/57 รัฐบาลได้จำกัดวงเงินการรับจำนำของเกษตรกรจึงส่งผลให้มีผลผลิตบางส่วนที่ไม่ได้เข้าโครงการรับจำนำออกมาหมุนเวียนในตลาด

ประกอบเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากจึงยิ่งทำให้อุปทานข้าวในตลาดเพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวในตลาดให้อ่อนตัวลงโดยในขณะนี้ราคาข้าวของไทยห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 25-30 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556) อยู่ที่ระดับ 415-425 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 410-420 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 375-385 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) (เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดในขณะนี้) ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ซึ่งเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ 442 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี)

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 550,000-650,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนักทำให้มีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากผู้ซื้อโดยเฉพาะข้าวหนึ่ง และข้าวหอมมะลิซึ่งตลาดประจำมักจะมีการสั่งซื้อในช่วงปลายปีเพื่อใช้บริโภคในช่วงเทศกาล คาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าว 6.7-6.8 ล้านตัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 6.5 ล้านตัน มองว่าหากสถานการณ์ราคายังคงอย่างนี้ ปีหน้าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พณ.โชว์ขายข้าวในสต็อกแล้วกว่า 6 แสนตัน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รว.พาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้เห็นชอบผลการระบายข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีการผลิต 2554/55 ถึง 2555/2556 ให้กับผู้ส่งออกและภาคเอกชนที่สนใจ ปริมาณรวม 615,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าเงินที่สามารถนำส่งคืนมาให้รัฐประมาณ 12,300 ล้านบาท

สำหรับชนิดข้าวที่มีการระบายประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค โดยจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกหลายราย อาทิ บจก. ข้าว ซี.พี. บจก.

เอเชียไกลเดินไรซ์ บจก. แคปปิตอลซีเรียลส์ บจก. รอยัลริชชีไรซ์ และกลุ่มผู้ส่งออกในนามของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ผลสำเร็จของการดำเนินการระบายดังกล่าว จะช่วยให้เป้าหมายการส่งเงินคืนในช่วงไตรมาสที่เหลือ (ตุลาคม ธันวาคม) ของปี 2556 จำนวน 30,000 ล้านบาท ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้จะเร่งรัดให้อคส. และอ.ต.ก. ดำเนินการคืนเงินที่ได้จากการระบายข้าวให้กับธ.ก.ส.โดยเร็ว

ส่วนการส่งออกของไทย คาดว่า จะมีปริมาณสูงมากขึ้นในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ โดยเป็นผลจากการเร่งระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล ทั้งโดยการขายแบบรัฐต่อรัฐ และการขายให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ประกอบกับราคาส่งออกข้าวของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่นได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 พฤศจิกายน 2556 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 5,682,849 ตัน มูลค่า 3,817 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (114,772 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกปริมาณ 6,229,868 ตัน มูลค่า 4,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (131,375 ล้านบาท) ปริมาณส่งออกลดลง 8.78% คิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 10.16% หรือคิดเป็นเงินบาทไทยลดลง 12.64% แต่คาดว่าในปี 2556 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (171,342 ล้านบาท)

สำหรับปี 2557 คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยอย่างน้อยจะสามารถส่งออกได้ 8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดราคาส่งออกเฉลี่ยที่ 600 เหรียญ/ตัน ซึ่งไทยยังคงความเป็นแชมป์ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยสูงสุด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

อคส. บัดลือกสเปกข้าวถุงให้ขาใหญ่

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการอภิปรายพาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรถึงการจัดทำข้าวถุงของ อคส. ว่า การดำเนินการจัดทำข้าวสารบรรจุถุง มีขั้นตอนและวิธีการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ได้มีการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา แต่กรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริต ก็มีกระบวนการตรวจสอบ ทั้งกระบวนการภายในที่ อคส. ดำเนินการเป็นปกติ และการตรวจสอบที่สั่งดำเนินการโดยคณะกรรมการอคส. (บอร์ด) ซึ่งขณะนี้มีการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ที่มีการตั้งข้อสงสัยอยู่

ทั้งนี้ ในการจัดหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว และตัวแทนจำหน่ายข้าวถุง ก็มีเปิดประกาศชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของ อคส. มีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส ไม่ได้มีการลือคสบ้างเพื่อรายใดรายหนึ่ง และที่มีการกล่าวหาว่าบางบริษัทเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ซึ่งในการคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการมีการตรวจสอบแล้ว และไม่พบความผิดปกติอะไร เพราะหนังสือรับรองนิติบุคคลที่บริษัทนำมายื่น ก็มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ได้มีใครมาสั่งให้เลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ส่วนกรณีที่มีการโจมตีว่า ข้าวถุงที่ผลิตออกมาแล้ว ไม่ได้ถูกกระจายไปขายให้กับประชาชน แต่มีการขายคืนให้กับโรงสี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บางรายมีการเซ็นสัญญาไว้อย่างนั้นจริง แต่ก็ไม่เคยมีการดำเนินการตามนั้น ไม่เคยมีการซื้อขายเกิดขึ้น เพราะถ้าจะทุจริตกัน ก็ต้องมีหลักฐานที่สาวถึงได้ เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่ายรับข้าวไป 10 ล้านถุง แต่กระจายได้แค่ 2-3 ล้านถุง ยังมีข้าวเหลืออีกมาก ถ้าทุจริตโดยการขายคืนโรงสี ก็ต้องมีข้าวเหลือ

"ที่มีการกล่าวหาว่า บริษัทที่รับกระจายข้าวถุง มี 2 ราย ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำการค้าขายไม่เป็น หรืออีกรายที่เป็นบริษัททำดอกไม้แห่งสมุนไพรรส่งออก ก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ถือว่ามีประสบการณ์ที่จะค้าขายได้" นายชนุตร์ปกรณ์ กล่าว

สำหรับประเด็นการอนุมัติให้จัดทำข้าวถุง 2.5 ล้านตัน ซึ่งนโยบายต้องการที่จะให้มีข้าวถุงราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีการเบิกไปแล้ว 1.1 ล้านตัน แต่ไม่ได้นำไปผลิตทั้งหมด เบิกไปผลิตเพียง 5.9 แสนตัน เป็นไปตามความเหมาะสมของภาวะตลาดที่หากทำมากเกินไปจะกระทบกับระบบการค้าปกติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ชานาแห่ขายใบประทวนจ่ายค่าเช่านา

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชานาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวครั้งที่ 1 ปี 2556/57 ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ชานายังไม่ได้รับเงินค่าเช่า มีเพียงใบประทวนเท่านั้นที่สามารถยืนยันได้ว่าชานาได้จำนำข้าวจริง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชานาโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ต้องเริ่มเตรียมพื้นที่เพื่อทำนาปรังครั้งที่ 1 ในขณะที่ต้องจ่ายค่าเช่าก่อนเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูกได้ แต่จากที่เงินในโครงการรับจำนำข้าวล่าช้า ทำให้ชานาจำนวนมากเจรจากับทางโรงสี เพื่อขอกู้เงินโดยใช้ใบประทวนค้ำประกันตันละ 8,000 บาท จากราคาข้าวในใบประทวนอยู่ที่ตันละ 12,000 - 13,000 บาท ต่ำกว่าราคาข้าวที่กำหนดไว้ในโครงการที่ตันละ 15,000 บาท จากการหักค่าความชื้น

"ชานาส่วนใหญ่ใช้วิธีการเช่าที่นา เมื่อเสร็จจากการทำนาแล้วจะขายข้าวเพื่อนำเงินไปจ่าย แต่ปีนี้โครงการรับจำนำของรัฐบาลจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ชานาเดือดร้อน หากไม่จ่ายค่าเช่าก็อดที่จะทำนาต่อไปได้ เนื่องจากมีชานารายอื่นที่พร้อมจะจ่ายและทำนาแทน ประกอบกับช่วงนี้ยังครบระยะเวลาการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งการทวงหนี้ส่วนนี้จะเป็นคนละส่วนกับการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว ทำให้เกษตรกรต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาใช้ในจุดนี้ก่อน"

ทั้งนี้ โครงการรับจำนำข้าวไม่ควรจ่ายเงินล่าช้าไปกว่า 1 เดือน เนื่องจากจะทำให้ชานาขาดเงินหมุนเวียนวิธีการเอาใบประทวนไปค้ำประกันเงินกู้เป็นทางออกเดียวที่แม้จะไม่ถูกต้อง ทั้งกับทางโรงสี และชานา แต่ก็ต้องช่วยเหลือกันไป ส่วนใหญ่จะเป็นชานาที่คุ้นเคยกันดี ถ้าไม่ทำลักษณะนี้ชานาก็ไม่มีหนทางที่จะทำนาได้อีก ปัญหาที่เกิดขึ้นสมาคมฯเคยหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้สำรองการจ่ายเงินกับเกษตรกรไปก่อน ซึ่งกระทรวงฯรับปากและระบุว่า มีเงินพร้อมจะจ่ายอยู่แล้ว แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังไม่จ่ายจนชานาเดือดร้อนกันไปทั่ว

ส่วนข้ออ้างที่รัฐบาลระบุว่าปัจจุบันการเมืองยังมีปัญหา ขอให้ชานาเห็นใจรัฐบาล นั้นชานาส่วนใหญ่ก็อยากจะช่วยแต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เห็นใจชานาเลย ปัญหาการเมืองไม่ควรนำมาเกี่ยวกัน การขับเคลื่อนการจ่ายเงินผ่านระบบควรดำเนินการต่อไปได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ไทยเตรียมส่งข้าวขาว 5 พันตัน ช่วยฟิลิปปินส์

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบบริจาคข้าวขาว 5 % จำนวน 5,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ผ่านองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ รวมทั้งอนุมัติวงเงิน 73.6 ล้านบาท จากเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี 2557 เพื่อเป็นค่าข้าวและค่าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์โดยองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Secretariat: APPTERR Secretariat) เพื่อขอบริจาคข้าวจำนวน 5,000 ตัน จากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน และช่วยฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการต่อไปหลังจากกรมให้ความเห็นชอบแล้ว ได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ พร้อมบรรจุถุง และส่งมอบข้าวไปถึงท่าเรือประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะมนตรีแอปเทอร์ เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานเลขานุการแอปเทอร์ เพื่อนำข้าวที่บริจาคนี้ดำเนินการตามขั้นตอนการนำข้าวไปช่วยเหลือตามกลไกของแอปเทอร์ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้รายงานผลการดำเนินงานต่อกรมต่อไป

ที่มา สถาบันอิตรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

พาณิชย์ขายข้าวถุงที่ระลึกในสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้า จับมือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) และบริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด เปิดดูหาประชาสัมพันธ์อาหารไทย สินค้า Thai Select และขายข้าวหอมมะลิชนิดถุง ให้ชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเริ่มเปิดบริการจนถึง 28 ก.พ.2557

นายบรรยง พวงราช รรมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหาร เป็นอันดับ 11 ของโลก เฉพาะในปีที่ผ่านมา ส่งออกสินค้าอาหารคิดเป็นมูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ข้าวก็ยังคงเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ

โดยข้าวหอมมะลิไทยมีเอกลักษณ์ที่รสชาติ และกลิ่นที่หอม ที่ต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ ในโลก และสามารถผลิตได้ในประเทศไทยเท่านั้น ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน ในขณะที่อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทย ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นกัน

ทั้งนี้ ภูเขา "Thai HOM MALI Rice, A Precious Gift from Thailand" ซึ่งเปิดให้บริการ ณ บริเวณทางออกขึ้นเครื่องบินฝั่งทิศตะวันออก (East Wing) ทางออกขึ้นเครื่องบินฝั่งทิศตะวันตก (West Wing) โดยมี บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 พ.ย 2556 มีจำนวน 410,423 ตัน มูลค่า 181.694 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 33.97% และมูลค่าลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 2555 ที่ส่งออกได้จำนวน 621,616 ตัน มูลค่า 289.481 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 6.143 ล้านตัน มูลค่า 2.647 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.5% และมูลค่าลดลง 16.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.104 ล้านตัน มูลค่า 3.165 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในปีนี้ประเทศจีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามผ่านทางช่องทางปกติคิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของปริมาณข้าวที่เวียดนามส่งออกทั้งหมดจำนวนประมาณ 6.3 ล้านตัน ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ โดยปริมาณข้าวที่จีนนำเข้าจากเวียดนามนั้นยังไม่นับรวมข้าวที่มีการส่งผ่านไปทางชายแดนที่ติดกันทางตอนเหนือของประเทศด้วย โดยก่อนหน้านี้สมาคมอาหารได้ประเมินว่าในปีนี้น่าจะมีข้าวที่ส่งไปจีนโดยผ่านทางชายแดนประมาณ 1.5 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า เวียดนามชนะประมูลขายข้าว 5 แสนตันให้กับฟิลิปปินส์ โดยเวียดนามได้ยื่นข้อเสนอที่จะส่งข้าว 5 แสนตันให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใน 3 เดือนในราคาตันละ 462.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะส่งข้าวรอบแรกอย่างน้อย 120,000 ตันภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ขณะที่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม อีโคโนมิสต์ โทมัส รายงานโดยอ้างคำพูดนายกสมาคมอาหารเวียดนามว่า การส่งออกข้าวจะมีขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมนี้ถึงมีนาคม 2557

ทั้งนี้ ราคาข้าวเวียดนามที่เคยอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน ได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังมีข่าวว่าเวียดนามชนะ การประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ระหว่าง 415-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของ ปีก่อน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

ดร. Soe Tun เลขาธิการสมาพันธ์ข้าวพม่า (Myanmar Rice Federation) ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของ ปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-พ.ย.) พม่าส่งออกแล้วประมาณ 412,740 ตัน ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (2012/13) พม่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 1 ล้านตัน ดังนั้นในปีงบประมาณนี้ (2013/14) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) จึงได้ตั้งเป้าส่งออกไว้ที่ 3 ล้านตัน แต่กลับปรากฏว่าในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาได้มีการส่งออกข้าวได้เพียง 412,740 ตันเท่านั้น ซึ่งหากจะทำให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านตันนั้น ในช่วง 4 เดือนนับจากนี้พม่าจะต้องส่งออกให้ได้ถึง 2.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวในปีนี้อาจลดลงเนื่องจาก ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น ประกอบกับผลผลิต ข้าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ดร. Soe Tun ยังคาดหวังว่าในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้ ประเทศในแถบแอฟริกาจะยังคงซื้อ ข้าวจากพม่ามากยิ่งขึ้น นอกจากการส่งออกตามช่องทางปกติแล้ว พม่ายังมีการส่งออกข้าวไปทางแนวชายแดนทาง ตอนเหนือของประเทศซึ่งติดกับประเทศจีนด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดี Benigno Aquino ได้ออกมายอมรับว่าฟิลิปปินส์จะไม่สามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ ได้ทันในปี 2013 นี้ ตามที่ได้เคยประกาศไว้ในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) ได้ปรับประมาณการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในปีที่ จำนวน 18.58 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 20 ล้านตัน ตามนโยบายด้านการพึ่งพาผลผลิตข้าวใน ประเทศ (The government's Food Staples Sufficiency Program; FSSP) ทั้งนี้ ในปี 2014 ทางการคาดว่าจะผลผลิต ข้าวจะมีประมาณ 19.32 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 8% จากเป้าหมาย 21 ล้านตัน

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าว ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2014 ฟิลิปปินส์ อาจจะนำเข้าข้าวมากถึง 2 ล้านตัน หลังจากที่ได้รับผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ 4 ปี โดยเมื่อปี 2010 ฟิลิปปินส์เคยนำเข้าข้าวมากที่สุดถึง 2.45 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

มีรายงานว่าพายุไซโคลน Helen ที่ได้พัดผ่านประเทศอินเดียเมื่อเร็วนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ เพาะปลูกข้าวทางตอนใต้ของประเทศ เช่น แคว้น Andhra Pradesh ประมาณ 2.875 ล้านไร่ โดยที่แคว้น Andhra Pradesh เป็นแหล่งผลิตข้าวประมาณ 10% ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ

เว็บไซต์ Agriwatch.com รายงานว่าในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 912,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวบาสมชาติ 214,000 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมชาติ 698,000 ตัน และในปีงบประมาณ 2012/13

(ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556) อินเดียส่งออกข้าวได้ 10.9 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวบาสมาดิ 3.806 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 7.094 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศผล ผลการประมูลการนำเข้าข้าวแบบ Ordinary Import (General Import) ภายใต้ Minimum Access (MA) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งทำการประมูลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 คือ ปริมาณข้าวที่ประมูลได้จำนวน 24,000 ตัน ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศ โดยข้าวที่ไม่ได้รับการประมูล คือ ข้าวขาวเมล็ดยาว จำนวน 19,000 ตัน เนื่องจากไม่มีบริษัทนำเข้ารายใดเสนอราคา ส่วนข้าวที่ประมูลได้ คือ ข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 24,000 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 71,098 เยน

ที่มา สคร. โตเกียว สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (สออ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาว และเมล็ดกลาง (Long grain and medium grain) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรูกวัย และบราซิล จำนวนรวม 60,000 ตัน

ทั้งนี้วงการค้าคาดว่าราคาข้าวที่อิรักซื้อจากบราซิลอยู่ที่ประมาณ 693.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out; ciff) ส่วนราคาข้าวที่ซื้อจากอูรูกวัย อยู่ที่ประมาณ 715 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out; ciff)

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

มีรายงานว่า ทางกรไนจีเรียจะมีการทบทวนมาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากปัจจุบันที่มีภาษีนำเข้ารวม 110% (10% import duty and 100% levy on imported rice) โดยอาจจะมีการปรับลดภาษีลงเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศอื่น ๆ มีภาษีนำเข้าข้าวเพียง 10% เท่านั้น โดยในขณะนี้ราคาข้าวนำเข้ามีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 15,000 ไนราต่อถุง 50 ก.ก. ขณะที่ได้มีการประเมินว่ารัฐบาลสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้าไปประมาณ 20 พันล้านไนราให้กับผู้ที่ลักลอบนำเข้าข้าว

ที่มา Oryza.com